



VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KON PLÔNG

 HOTLINE/ZALO: 0974704737 (Luyên)

 Địa chỉ: Tổ dân phố 02, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

 Email: congtylamnghiep@gmail.com

 Website: <https://lamnghiepkonplong.com>



“Lâm Nghiệp xanh-Uơm mầm kinh tế nước nhà”

CÂY THÔNG MÃ VĨ

Giá: 2.000đ/cây 1.900 đ/cây

Cây thông mã vĩ có tên khoa học: *Pinus massoniana*, hay còn gọi là thông đuôi ngựa tượng trưng cho mùa đông, lễ Giáng sinh, mang lại sự an lành, bình yên hạnh phúc cho ngôi nhà. Cây này thường được trồng hai bên lối đi hoặc là dùng trang trí trong nhà trong dịp lễ Giáng sinh và Năm mới.



1. Đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh thái

- Cây thông mã vĩ là cây gỗ lớn, cao 20-30(40)m; thân thẳng, tròn; vỏ ngoài màu nâu đỏ, nhưng ở phía gốc lại có màu nâu đen, khi già thường bong ra từng mảng. Cành non màu hung hoặc màu vàng nhạt, nhẵn. Lá hình kim, màu xanh nhạt, tập trung ở đầu cành, mềm, rủ xuống, thường 2 (rất ít khi 3) lá trong một bẹ, dài 12-20cm.

- Cây thích hợp với những khu vực có nhiệt độ không khí trung bình năm trong khoảng 18-21,5°C. Là loài cây ưa sáng, nóng ẩm, mọc ở nhiều vùng đất đa dạng như đất bạc màu, chua và khô hạn. Ở điều kiện đất nghèo kiệt, khô hạn thông mã vĩ có sức chống chịu kém hơn so với thông nhựa. Nhưng nếu ở điều kiện khí hậu và đất đai tương đối thích hợp thông đuôi ngựa lại sinh trưởng nhanh hơn so với thông nhựa. Tuy có tính chống chịu kém hơn so với thông nhựa và thông ba lá, nhưng thông đuôi ngựa vẫn được coi là “cây tiên phong”, là đối tượng trồng rừng trên các vùng đất trống, đồi núi trọc, đất đai cằn cỗi, khô hạn.

2. Công dụng

- Cây thông mã vĩ được trồng làm cây giữ rừng, giữ đất, chống sới mòn, sạt lở. Ngoài ra còn trồng làm cây kinh tế; được trồng làm cảnh quan và cho bóng mát vào tiết trời oi bức nhằm cải tạo không khí, xây dựng môi trường trong lành; cây thông được trồng để trang trí nhà cửa, vườn tược, công viên, khách sạn, nhà hàng,... để thu hút nhiều may mắn, sức khỏe và tài lộc.

- Cây Thông Mã Vĩ có thể lấy nhựa, thân cây to còn có thể lấy gỗ làm đồ gia dụng, đồ mỹ nghệ,... Gỗ thông là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp giấy, sợi và gỗ trụ mỏ có giá trị.

3. Đơn vị cung cấp cây giống

Để tiết kiệm thời gian ươm cây giống, việc chọn cây đã lên lá, có thể trồng ngay và sớm có thu hoạch đang là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Nắm bắt tình hình đó, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông đã liên kết, phối hợp với các đơn vị uy tín trong và ngoài tỉnh cùng chung tay ươm mầm giống thông mã vĩ, với những bầu cây giống chất lượng, đạt năng suất và hiệu quả cao nhằm cung cấp số lượng lớn giống cây giống cho người dân.



Hình ảnh: Cây giống thông mã vĩ tại vườn ươm-Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông

Thông qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và đúc kết các kinh nghiệm có được trong quá trình trồng trọt, đội ngũ nhân viên Công ty chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc gieo trồng và chăm sóc giống cây thông mã vĩ mang lại hiệu quả cao. Đến với chúng tôi, bạn không cần lo lắng về giá cả, chất lượng cây, càng không cần phải lo lắng về nguồn gốc, bởi cây thông mã vĩ được chúng tôi nhập từ Đà Lạt về, đảm bảo có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Chúng tôi cam kết hạt giống ươm mầm cây được sàng lọc, tuyển chọn một cách kỹ càng, đảm bảo cho bầu cây được ươm mầm từ những hạt giống khỏe nhất, tốt nhất.

Qua quá trình chăm sóc kỹ càng, hiện nay tại vườn bầu cây đã đạt 6 - 8 tháng tuổi, chiều cao từ 20 - 30 cm; đường kính gốc tính từ mặt bầu lên 1-2 cm sẽ dao động từ 0,2-0,3cm. Việc bạn lựa chọn cây đã ươm sẵn từ Công ty chúng tôi sẽ giúp bạn có được giống cây khỏe mạnh, đảm bảo chất lượng, khi trồng sẽ đạt tỷ lệ sống cao, cây sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.



Hình ảnh: Cây giống thông mã vĩ tại vườn ươm-Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kon Plông

Trong quá trình trồng và chăm sóc cây, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và tư vấn tận tâm, nhiệt tình về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng cây trồng, nhằm đạt năng suất cao, mang lại hiệu quả tốt nhất cho Quý khách.

VƯỜN ƯƠM CÂY GIỐNG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP KON PLÔNG HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!